

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม	ประธานสภาเทศบาล	บุญล้วน บุญเสงี่ยม
๒	นางสุดใจ ผายเตชะ	รองประธานสภาเทศบาล	สุดใจ ผายเตชะ
๓	นายชัยรัตน์ ด้วงเผือก	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยรัตน์ ด้วงเผือก
๔	นางสาวพรทิพา เข้มพะกา	สมาชิกสภาเทศบาล	พรทิพา เข้มพะกา
๕	นายเชิดชัย ไกรอ่ำ	สมาชิกสภาเทศบาล	เชิดชัย ไกรอ่ำ
๖	นายชัยชาญ ไกรอ่ำ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยชาญ ไกรอ่ำ
๗	นางคำพร พิวัฒน์นอก	สมาชิกสภาเทศบาล	คำพร พิวัฒน์นอก
๘	นายผดุง เป็งมา	สมาชิกสภาเทศบาล	ผดุง เป็งมา
๙	นายรอย ประทุมรุ่ง	สมาชิกสภาเทศบาล	รอย ประทุมรุ่ง
๑๐	นางวิริญตรี พูลเพิ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล	วิริญตรี พูลเพิ่ม
๑๑	นายสมเพชร แหม่ไทสงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	สมเพชร แหม่ไทสงค์
๑๒	นายวิศิษฐ์ พระสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	วิศิษฐ์ พระสว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประสิทธิ์ ฟิลาวุฒิ	นายกเทศมนตรี	ประสิทธิ์ ฟิลาวุฒิ
๒	นางสมนึก อาสนาทิพย์	รองนายกเทศมนตรี	สมนึก อาสนาทิพย์
๓	นายสุรเชษฐ์ เทศสิงห์	รองนายกเทศมนตรี	สุรเชษฐ์ เทศสิงห์
๔	นายบุญแดน วีระแสง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บุญแดน วีระแสง
๕	นายภานุเดช พิวัฒน์นอก	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ภานุเดช พิวัฒน์นอก
๖	จ.ส.ต.ทองสุข เหล่าประเสริฐ	ปลัดเทศบาล	จ.ส.ต.ทองสุข เหล่าประเสริฐ
๗	นายชวลิต รูปกลม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชวลิต รูปกลม
๘	นางธารกมล เชื้อสุรียา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ธารกมล เชื้อสุรียา
๙	นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ	เลขานุการสภาเทศบาล	ไพโรจน์ ต้นประเสริฐ

นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ
เลขานุการสภาเทศบาล

เมื่อผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม มาครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภาเทศบาล และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

นายบุญล้วน บุญเสียม ประธานสภาเทศบาล	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันนี้ไม่มีครับ และไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ใดแจ้งในที่ประชุม)
นายบุญล้วน บุญเสียม ประธานสภาเทศบาล	ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย งาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เสนอผล การพิจารณาต่อที่ประชุมครับ
นายเชิดชัย ไกรอ่ำ คณะกรรมการสามัญประจำ สภา	เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ด้วยในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม คณะกรรมการ สามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลตำบล สันทรายงาม จำนวน ๑ ฉบับ คือ รายงานการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คราวประชุมวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นว่ารายงานการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ดังกล่าว เป็นการถูกต้อง จึงมีมติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลรับรองการประชุม ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป
นายบุญล้วน บุญเสียม ประธานสภาเทศบาล	คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้เสนอผลการตรวจรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข ข้อความหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายบุญล้วน บุญเสียม ประธานสภาเทศบาล	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณาใหม่ ๓.๑ ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองสับ ฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนผู้บริหารเสนอญัตตินี้ ต่อสภาฯ ครับ
นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นผู้ ชี้แจงรายละเอียดญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการขุด ลอกหนองสับฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ หลักการ ขอรับความเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองสับฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ เหตุผล ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทรายงาม แจ้งว่าด้วยแหล่งน้ำหนองสับฟาก ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ของบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินทำให้ประชาชนบ้านสันทรายมูลได้รับ

ความเดือดร้อนจากปัญหาผักตบชวาและวัชพืชเกิดขึ้นบริเวณแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ ทั้งนี้ หมู่บ้านสันทรายมูลได้จัดประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งที่ประชุมมีมติขอให้เทศบาลตำบลสันทรายงาม ช่วยเหลือขุดลอกหนองสับฟาก ให้ประชาชนได้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แต่เทศบาลยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๗.๔/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖.๒ (๒) โดยมีปริมาณดินขุดจำนวน ๓๑,๘๗๕ ลบ.ม. (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตตินี้ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต่อไป ลงชื่อ นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรี

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้ผู้แทนของผู้บริหารเทศบาล ได้เสนอหลักการและเหตุผลญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองสับฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองสับฟาก บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ ขอรับความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เสนอร่างระเบียบฯต่อสภาฯ ครับ

นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารเทศบาล ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติหรือเชิญชวนให้เข้าชื่อร่วม ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่น กำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงได้จัดทำตัวอย่างร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/สภาเทศบาล/สภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ)/สภาเมืองพัทยา ว่าด้วยการ

ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. สำหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กับ
บริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สำหรับแนวทางปฏิบัติดังนี้



แนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	เรื่อง	สาระสำคัญ
๑.	เรื่องที่จะเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	เรื่องที่อยู่บนหน้าที่และอำนาจ อปท. ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
๒.	คุณสมบัติ และจำนวนผู้สิทธิ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๑. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. ในวันที่ยื่นคำร้องเสนอ ๒. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้สิทธิเข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า ๓ พันคนหรือน้อยกว่า ๑ ใน ๒๐ ของจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใด จะน้อยกว่า
๓.	การยื่นคำร้องและเอกสาร ประกอบ	ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นคำร้องต่อประธานสภา ท้องถิ่น โดยคำร้องต้องประกอบด้วย ๑. เอกสารชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประชาชน และข้อความว่าสมัคร ใจพร้อมลงลายมือชื่อ (อปท. มีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อทำได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ) ๒. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สาระสำคัญเป็นไปตามแบบ ใบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๓. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ ไม่นเกิน ๕๐ คน ๔. คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ เข้าชื่อ กรณีผู้เข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลังที่ประธานสภา ท้องถิ่นได้รับคำร้อง ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นยังมีผลอยู่
๔.	การขอให้อปท. จัดทำร่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวน ให้ร่วมเข้าชื่อ	๑. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อประสงค์ให้ อปท. จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ๒. ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด อปท. ดำเนินการได้ ๓. จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องจะเกิน ๕๐ คนไม่ได้ ๔. กรณี มท. หรืออปท. มีระบบสารสนเทศที่ยืนยันตัวบุคคลและ ตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อผ่านระบบได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ ๕. จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การยื่นคำร้อง วิธีประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ	เรื่อง	สาระสำคัญ
		ของปลัด อ.พท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
๕.	ข้อห้ามระหว่างการเชิญชวน	ในระหว่างการเชิญชวนห้ามมิให้แก้ไขหลักการหรือข้อความในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
๖.	การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำร้อง	<p>๑. เมื่อได้รับคำร้องตาม ม.๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบคำร้องว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ภายใน ๓๐ วัน และประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด อ.พท. ตรวจสอบคำร้องได้</p> <p>๑.๑ กรณีถูกต้อง ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น ดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับการประชุมสภาโดยเร็ว</p> <p>๑.๒ กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น คืนคำร้องให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. กรณีตรวจพบการปลอมลายมือ เมื่อหักลายมือชื่อปลอมออกแล้วยังมีผู้เข้าชื่อครบจำนวนให้ดำเนินการต่อไป</p>
๗.	การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ.	<p>๑. ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัด อ.พท. ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อพบว่าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องตาม ม.๘</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้คำรับรองภายใน ๑๕ วัน (กรณีไม่ให้คำรับรองต้องแจ้งเหตุผล)</p>
๘.	การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ	<p>๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติของสภาท้องถิ่น ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ โดยให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทนผู้เข้าชื่อ ม.๘ (๓) ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด</p> <p>๒. สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เสร็จภายในกมลระแวงเวลาที่ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นกำหนด</p>
๙.	การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป	<p>๑. ร่างข้อบัญญัติตกไปเพราะ สภาท้องถิ่นครบวาระหรือยุบสภาภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผู้แทนผู้เข้าชื่อยืนยัน เป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ประธานสภาท้องถิ่นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว</p>

ลำดับ	เรื่อง	สาระสำคัญ
๑๐.	การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้ปลอมลายมือชื่อ	ผู้ใดกระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อใบการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง มีกำหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งก็ได้
๑๑.	การดำเนินการทางวินัย	ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามและเจ้าหน้าที่อปท. ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย
๑๒.	กำหนดเวลาการออกระเบียบ	๑. ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. ใช้บังคับ ๒. ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ให้เป็นไปตามที่ประธานสภากำหนด

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
นายกเทศมนตรี

เพื่อให้การจัดทำร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จึงขอรับความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. จากสภาเทศบาลฯ ต่อไป
บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. แล้ว ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. โปรดยกมือครับ

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญผู้บริหารเสนอรายงานต่อสภาครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรี ในการรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายงาม จึง
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน ๙๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๗๐,๓๓๑.๙๙ บาท
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	25	2,346,187.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	30	9,800,164.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการเกษตร	14	2,997,460.99
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	1,619,520.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	17	1,007,000.00
รวม	94	17,770,331.99

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565
เทศบาลตำบลสันทรายงาม **หญิง จงเชียรหาย**

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	28	3,721,000.00	25	2,346,187.00	15	1,982,056.98	15	1,982,056.98
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	33	12,487,000.00	30	9,800,164.00	22	8,497,610.35	22	8,497,610.35
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการเกษตร	19	9,935,000.00	14	2,997,460.99	8	1,615,719.76	8	1,615,719.76
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	19	5,617,500.00	8	1,619,520.00	5	915,230.82	5	915,230.82
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	17	2,204,000.00	17	1,007,000.00	14	559,870.44	14	559,870.44
รวม	116	33,964,500.00	94	17,770,331.99	64	13,610,487.75	64	13,610,487.75

ข. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

หมายเหตุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการเกษตร กั้นเงินไว้โดยกัณฑ์ผูกพันและไม่ได้ออกหมึกพัน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 648,591 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กั้นเงินไว้โดยไม่ได้ออกหมึกพัน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 703,100 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร กั้นเงินไว้โดยไม่ได้ออกหมึกพัน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

๓.๔ ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีขอคืนเงิน
รายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ ขอเชิญผู้บริหารฯ หรือผู้แทน
เสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลครับ

นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ
เลขาธิการสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ ต้น
ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีขอคืน
เงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ หลักการ ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม กรณีขอคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ จำนวน
เงิน ๑๗๙,๒๐๐ บาท เหตุผล ตามที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ได้รับเงินค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ (การดู
ทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามใบเสร็จเบ็ดเสร็จ เล่มที่ ๑ เลขที่
๐๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๗๙,๒๐๐ บาท นั้น เทศบาลฯ
ได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแล้ว ผลการหารือให้ผู้ขออนุญาตได้รับคืนค่าธรรมเนียมฯ
ส่วนวิธีการชำระค่าตอบแทนหรือการคืนค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่เทศบาลฯ กำหนด
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและ
การจำหน่ายหนี้สูญ “ข้อ ๙๖ (๒) ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อ
สภาเทศบาล เพื่ออนุมัติการถอนคืนเงินฯ ดังกล่าวต่อไป

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้ผู้แทนของผู้บริหารเทศบาล ได้เสนอหลักการและเหตุผลญัตติผู้บริหาร
เทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีขอคืนเงินรายรับภายหลังจาก
ปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายผมขอมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือหารือหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม
ในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ

นายบุญล้วน บุญเสงี่ยม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือหารือหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร
ท่านใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม
ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายเชิดชัย ไกรอำ)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชัยชาญ ไกรอำ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายรอย ประทุมรุ่ง)

กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายบุญลั่น บุญเสียม)

ประธานสภาเทศบาล